



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
โดยได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ในวัน
และเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๐๐๑	นางสาวสุกัญญา พูนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ชั้น ๓
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายครรชิต ศรีอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

